



KẾ HOẠCH DIỄN ĐÀN “ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”

CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG BÊN LỀ

NGÀY 22.05.2010 TẠI THẢO CẦM VIÊN

Hạng mục	Mục đích	Nội dung	Người thực hiện	Thời gian	Địa điểm
1-Poster diễn đàn	Giới thiệu Tuyên truyền	Thông tin về diễn đàn	CBD	8h ngày 15.05 đến 18h00 ngày 22.05	Thảo Cầm Viên, các trường ĐH
2-Poster thông tin	Đưa đến khách tham quan TCV một số thông tin về Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu.	Thiết kế ấn tượng về những hiện tượng tự nhiên, nguyên nhân và hậu quả của biến đổi khí hậu. Những con số thống kê và thông tin về BDKH và DDSH	CBD	8h Ngày 15.05 đến 18h00 ngày 22.05	Dọc 2 trục đường chính 2 cổng của Thảo Cầm Viên.
3-Mô hình “Biến đổi khí hậu”	Thu hút sinh viên tham gia và học hỏi. Đưa ra những mô hình thực tế cho khách tham quan dễ hình dung về BĐKH.	Những mô hình tự thiết kế bằng các vật dụng tái chế. Nội dung xoay quanh vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu, nguyên nhân, hệ quả và hậu quả.	CLB Học thuật Khoa Sinh, đại học khoa học tự nhiên	Ngày 22.5 sẽ triển lãm và chấm điểm.	Khuôn viên trước tòa nhà Giáo dục bảo tồn
4-Triển lãm ảnh Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu	Giới thiệu tính đa dạng sinh học của các đơn vị rừng đặc dụng đến với các đại biểu và công chúng.	-Các ảnh dự thi tập trung vào tính Đa dạng sinh học hoặc những tác động của biến đổi khí hậu đến Đa dạng sinh học của mỗi khu rừng đặc dụng -Gồm 26 Khu Bảo Tồn, Vườn Quốc Gia. Tác giả của các bức ảnh dự thi phải là cán bộ, nhân viên của các Khu Bảo Tồn / Vườn Quốc	CBD và các đơn vị	Nhận ảnh: đến ngày 11.05 Rửa ảnh: 12.05 đến 18.05. Lên khung: 21.05 Triển lãm: 22.05	Sảnh hội trường và Khuôn viên trước tòa nhà Giáo dục bảo tồn



		<p>Gia</p> <p>-1 đơn vị có 5 tấm ảnh dự thi dưới dạng file điện tử cùng chú thích và tác giả bức ảnh đến ban tổ chức qua e-mail hay đĩa CD. Ảnh dự thi sẽ được ban tổ chức in khổ lớn và lồng khung gỗ.</p>			
5-Khu Trưng bày triển lãm thông tin các đơn vị KBT, VQG và các tổ chức	<p>Tạo cơ hội cho các đơn vị gặp gỡ, trao đổi hợp tác trong các lĩnh vực về ĐDSH và biến đổi khí hậu</p>	<p>-Tranh ảnh các đơn vị gửi về cho BTC in</p> <p>-2 poster của mỗi đơn vị: giới thiệu về đơn vị, đa dạng sinh học hay tác động của biến đổi khí hậu...</p> <p>-Một số vật dụng trưng bày thêm do đơn vị tự mang đến</p>	<p>CBD với sự giúp đỡ của các Sinh viên tình nguyện sẽ thực hiện tất cả các công việc này. Các đơn vị chỉ cần góp ý thêm (nếu có thể vào chiều 21.05 hoặc sáng 22.05)</p>	<p>15.05: hoàn thành nội dung Poster.</p> <p>17.05 in.</p> <p>21.05 dựng sẵn.</p> <p>22.05 triển lãm.</p>	<p>Khuôn viên trước tòa nhà Giáo dục bảo tồn</p>
6-Sân vẽ của em	<p>Tạo sân chơi cho trẻ em, thu hút sự quan tâm củ phụ huynh</p>	<p>-Giấy và màu nước cho các em vẽ tranh theo sở thích về biến đổi khí hậu và môi trường quanh em</p> <p>-Mời trường Tiểu học Quốc tế tham gia (khoảng 20-30 em). Và các em bé tham quan trong TCV ngày 22 tháng 5.</p>	<p>Sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng</p>	<p>22.05</p> <p>Sân phía trước tòa nhà TCV.</p>	<p>Khuôn viên trước tòa nhà Giáo dục bảo tồn</p>
7-Bảng “Bạn có thể làm gì?”	<p>Thu hút sự quan tâm và ghi nhận ý kiến của công chúng về vấn đề này</p>	<p>Tất cả mọi người sử dụng bút và ghi lên những mẫu giấy việc mình sẽ làm để góp phần hạn chế tác hại của BĐKH.</p>	<p>Sinh viên tình nguyện</p>	<p>22.05</p>	<p>Khuôn viên trước tòa nhà Giáo dục bảo tồn</p>